

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ (๒/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชพัลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	กล่าวต้อนรับกรรมการสภาฯ ท่านใหม่ ๒ ท่าน คือ นายมนูญ สรรค์คุณกร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ รวมทั้งการต้อนรับรองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ท่านใหม่	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๒	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๖ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๔ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขรายงานตามข้อเสนอของที่ประชุมแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ “วาระลับ”	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	<p>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านใหม่ นำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในอีก ๔ ปี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล และมีพันธกิจ ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล ก่อประโยชน์ต่อสังคม ตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ - ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละด้าน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ยุทธศาสตร์ Excellence in Research with Global and Social Impact ประกอบด้วย กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย ส่งเสริม Industrial Link ส่งเสริมการเปลี่ยน Discovery ให้เป็น Innovation และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง ๒. ยุทธศาสตร์ Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates ประกอบด้วยกลยุทธ์การผลักดัน AUNQA Accreditation ผลักดันการเรียนการสอนแบบการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งจริยธรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ผลักดัน STEM Education และปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา พัฒนาระบบ E-Learning และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School ในหลักสูตรที่เป็นสหสาขา เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชา ๓. ยุทธศาสตร์ Excellence in Professional Services and Social Engagement ประกอบด้วย กลยุทธ์ การส่งเสริมให้บริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของสังคมในวงกว้าง เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ สะท้อนต้นทุนในการดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ ๔. ยุทธศาสตร์ Excellence in Management for Sustainable Organization ประกอบด้วย กลยุทธ์ การศึกษาอัตรากำลังคนและภาระงาน เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน และการสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ 	รับทราบด้วยความชื่นชม
๓.๒	<p>สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates</p> <p>รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการศึกษาและด้านกิจการนักศึกษา ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ Excellence in outcome – based education for globally - competent graduates โดยมีผลการผลักดันให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในอนาคต พัฒนากลไกที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา ทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินการ “การนำนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘ ใน ๓ ส่วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่วนที่ ๑ ฐานข้อมูลด้านการศึกษา (จำนวนหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา) ส่วนที่ ๒ โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่วนที่ ๓ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ e-learning 	<p>๑. ขอให้ฝ่ายบริหารนำข้อคิดเห็นของกรรมการสภาฯ ไปพิจารณาและดำเนินการให้เหมาะสม</p> <p>๒. อีกประมาณ ๖ เดือนข้างหน้า ขอให้มานำเสนอความคืบหน้าอีกครั้งโดยเน้น ๒ เรื่องได้แก่ (๑) เกิดอะไรขึ้นในห้องเรียน (๒) สิ่งที่เกิดขึ้น กับนักศึกษา</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	ขออนุมัติโครงการสร้างสถานที่เพื่อการศึกษาและนันทนาการ “Too Fast To Sleep” ขอลอนเรื่องเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ
๔.๒	เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี และแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรีขวัญ ได้รับแต่งตั้งเป็นชื่อตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี” และขออนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี” เป็นชื่อตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี” ๒. อนุมัติแต่งตั้งรศ. นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๔.๓	แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่แทนศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอชื่ออาจารย์ นพ.ชินนทร์ ลำซ่า พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งอาจารย์ นพ.ชินนทร์ ลำซ่า ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี
๔.๔	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว โดยเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพกับความรู้ทางการศึกษา เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ นำสู่การเปลี่ยนแปลงในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๕	การเปิดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ จำนวน ๒ หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาตินอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) และ (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักอาศัยและทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรทั้งสองได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว	อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ จำนวน ๒ หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล -ไม่มี-	
๕.๒	รายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๔ เป็นวาระพิจารณา “ลับ”	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัว		
๖.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตำแหน่งศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๓ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๓ ราย	อนุมัติ
๖.๒	ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและแก้ไขเอกสารเสนอขออนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณให้ถูกต้อง และนำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม่อีกครั้งนั้น บัดนี้ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๓ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๕ ราย ตามที่เสนอ	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๓	<p>พิจารณากำหนดกรอบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกำหนดให้มีตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ และระดับชำนาญการพิเศษในส่วนงาน</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติกรอบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ และระดับชำนาญการพิเศษ ตามที่ส่วนงานเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช และตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก</p> <p>๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม</p> <p>และขออนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดกรอบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษในส่วนงาน</p>	<p>๑. อนุมัติกรอบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระดับชำนาญงานพิเศษ และระดับชำนาญการพิเศษ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ</p> <p>๒. อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดกรอบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษในส่วนงาน</p>
๖.๔	<p>การพิจารณาบทวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</p> <p>สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีข้อสั่งเกตในการพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ๒ เรื่อง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอยืนยันการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไว้คงเดิม และได้แนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	อนุมัติ
๖.๕	<p>โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการและบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๖	<p>สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๗	<p>โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อนุมัติ
๖.๘	<p>คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๙	<p>วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๐	<p>วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนารูจิก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๑	<p>คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	อนุมัติ
๖.๑๒	<p>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	อนุมัติ
๖.๑๓	<p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๔	<p>คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๕	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘</p> <p>ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๓๑๒ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๐ ราย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๒ ราย ระดับปริญญาโท ๖๖ ราย และระดับปริญญาตรี ๒๓๔ ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่วันนี้ที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา</p>	อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๒ ราย
๖.๑๖	<p>การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน</p> <p>คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการเปลี่ยนชื่องาน ๒ งาน และปรับพันธกิจและเปลี่ยนชื่องาน ๒ งาน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายมนูญ สรรค์คุณากร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ
๗.๒	โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ ๒. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ กัณฐกมาลากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๓. รองศาสตราจารย์อภิชาติ อัครวมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	รับทราบ
๗.๓	ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ที่ว่างลงก่อนวาระ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพุกษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ
๗.๔	รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และเหตุการณ์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เห็นว่าความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักและให้ความสำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแนวโน้มการขาดดุลทางการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นต้น สำหรับการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง อาจมองเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยต้องพิจารณาการสะท้อนต้นทุนอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมอย่างคุ้มค่า	รับทราบ
๗.๕	สภาการพยาบาลพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเรียบร้อยแล้ว	รับทราบ
๗.๖	ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
	- ไม่มี -	